

ประกาศสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ  
ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รอบการพัฒนาที่ 113 ระหว่างวันที่ 12 - 16 กันยายน 2565

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ  
เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการ  
และรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รอบพัฒนาที่ 113 ระหว่างวันที่ 12 - 16 กันยายน 2565 จำนวน 35 คน  
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ (กรุณาศึกษาคำชี้แจงท้ายประกาศและปฏิบัติตามคำแนะนำ)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/สถานศึกษา
1	นางจิระพรรณ บุญช้าง	ผู้อำนวยการ	วัดแหลมไผ่
2	นางจุรีย์พร นิลสังข์	ผู้อำนวยการ	มหาราชบ้านแสงอรุณ
3	นางสาวปรียาสิณีเนตร สัตยศรีเมือง	ผู้อำนวยการ	บ้านดอนมะกอก
4	นางดวงแข ยอดแสง	ผู้อำนวยการ	ตาขุน
5	นางสุภาพร วันนิยม	ผู้อำนวยการ	วัดพระบรมธาตุไชยา
6	นางสาววาสนา จันทร์ทอง	ผู้อำนวยการ	บ้านพัฒนา 2
7	นางสุชัญญา แพ้เรือง	ผู้อำนวยการ	วัดตรณาราม
8	นางสาวสุดาวรรณ กาญจนปรพพุม	ผู้อำนวยการ	รร.วัดถ้ำสิงขร
9	นายฟูศักดิ์ เลี่ยมแก้ว	ผู้อำนวยการ	บ้านศรีปทุมวัลย์
10	นางจารุณี เทียนไชย	ผู้อำนวยการ	โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด
11	ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉรา. รัตตะมาน	ผู้อำนวยการ	ชุมชนวัดท่าสุธาราม
12	นางจิราพร มีเทพ	ผู้อำนวยการ	วัดตรีธาราราม
13	นางสาวกรรวรรณ ยืนนาน	ผู้อำนวยการ	บ้านเขานาใน
14	นางดวงรัตน์ คงขาว	ผู้อำนวยการ	บ้านท่านหญิงวิภา
15	นายสิทธิพล ลีแสน	ผู้อำนวยการ	บ้านห้วยตาหมิง
16	นายวัฒน์ บุตรสุวรรณ	ผู้อำนวยการ	ชุมชนโพนพิทยาคม
17	นายชัยสิทธิ์ จุลนิล	ผู้อำนวยการ	วัดเพ็งประดิษฐาราม
18	นางสาวปิยมาศ เตังชู	ผู้อำนวยการ	วัดพุมเรียง
19	นายทวงศ์ บุญทองสังข์	ผู้อำนวยการ	วัดพระพรหม
20	นางปิยนาด เชี่ยวสมุท	ผู้อำนวยการ	บ้านหัวหมากล่าง
21	นางสาวกมลทิพย์ ศรีเมฆ	ผู้อำนวยการ	บ้านท่าแซะ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/สถานศึกษา
22	นางสาวภัทราวลัย ลีนโป	ผู้อำนวยการ	วัดเขานางเภา
23	นางพรพิมล วงเดช	ผู้อำนวยการ	บ้านป่าตง
24	นางสาววิรวรรณ มูลจันที	ผู้อำนวยการ	กศน.อำเภอเมืองปัตตานี
25	นางเนตรนภาพร ฤกษ์อุไร	ผู้อำนวยการ	วัดวังไทร
26	นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์	ผู้อำนวยการ	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ปัตตานี
27	นางสาวดรุณี มูลคำภา	ผู้อำนวยการ	ศูนย์การศึกษาพิเศษ สระบุรี
28	นางญาระตี เศรษฐบุปผา	ผู้อำนวยการ	ศูนย์การศึกษาพิเศษ สมุทรปราการ
29	นางสาวอรณิชชา สังข์มณี	ผู้อำนวยการ	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ปราจินบุรี
30	นางสาวมยุรี สมใจ	ผู้อำนวยการ	ชุมชนบ้านแม่ใส
31	นางทิพวรรณ จันดี	ผู้อำนวยการ	ห้วยยอด(กสิ่งวิทยาการ)
32	นายพงษ์ศาสตร์ อภิธรรมพงศ์	รองผู้อำนวยการ	วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
33	นายจักรกริช พรหมเสน	รองผู้อำนวยการ	อนุบาลอำนาจเจริญ
34	นางสุทิน ทองดวง	ผู้อำนวยการ	ชุมชนหนองเลาเหล้าอี่หมัน
35	นายสมชาย แก้วเกษเกียง	ผู้อำนวยการ	ชุมชนบ้านยางสีสุราช

### คำชี้แจงท้ายประกาศ

**อบรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online)** ผู้อบรมจะต้องดำเนินการดังนี้

- เข้า Line กลุ่ม อบรม ผอ.ชช. รอบที่ 113 สแกน QR Code ในคำชี้แจงท้ายประกาศ
- ศึกษารายละเอียดการพัฒนา ในคู่มือการพัฒนาทาง website ของสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา <http://idtep.sru.ac.th> ให้เข้าใจอย่างชัดเจนและศึกษาเนื้อหาตามหลักสูตรล่วงหน้าแล้ว
- จัดทำรายงานการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง ตามแบบรายงานในภาคผนวก ง ใบบัณฑิต การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยการส่งรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ให้ส่งเป็นไฟล์ PDF ที่รวมไฟล์เรียบร้อยแล้ว (หน้าปก คำนำ สารบัญ เนื้อหา บรรณานุกรม) โดยให้บันทึกชื่อไฟล์เป็น ลำดับที่ ชื่อ นามสกุลของผู้อบรม เริ่มส่งงานตั้งแต่วันที่ 5-10 กันยายน 2565 ทาง google forms <https://forms.gle/7cWadr2NhsTnxwqZ9>

QR Code สำหรับเข้ากลุ่มไลน์  
(สำหรับผู้ที่มิรายชื่อตามประกาศเท่านั้น)



หากมีข้อสงสัยติดต่อ 084 187 3476  
(ในวันและเวลาราชการ)

